

สรุปประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๑. เทศกาลวิสาขบูชา	<p>วันที่ ๒๕ พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งในอดีตเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดของศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้ง ๓ เหตุการณ์เกิดตรงกัน ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก โดยยกย่องให้พระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์อีกด้วย</p> <p>➢ ทุกสังคมย่อมนิยมคนดี การทำดี สำหรับคนไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหรืออยู่ที่ใดเราก็เป็นชาติที่รักสงบ นิยมทำความดี โดยขอชื่นชมการทำความดีของนายฤชานนท์ ปิดตาฝ้าย หรือแม็ก ได้ช่วยชีวิตเด็กที่กำลังจะจมน้ำซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดในประเทศเยอรมนี จะเห็นว่าไม่ว่าความดีนั้นจะเกิดขึ้นที่ใดย่อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่รับรู้เรื่องราว ขอเป็นกำลังใจในการทำความดี เพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย</p> <p>➢ วันวิสาขบูชาปีนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเตือนประชาชนอย่าขาดสติ รู้ทันกาย วาจา ใจ อันจะเป็นหนทางดับความทุกข์ ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลาย ละกิเลส ความโลภ โกรธ หลง อันเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่ว ความเห็นแก่ตัว จึงขอเชิญประชาชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดและพุทธศาสนสถานใกล้บ้าน ด้วยการรักษาศีล ๕ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม เวียนเทียน และร่วมประดับธงธรรมจักรบริเวณรอบชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน หรือตามความเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป</p> <p>➢ รัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับหลักการปลูกต้นไม้ในใจคนมาประยุกต์เป็นหลักสูตรด้านทฤษฎีศึกษา โดยชี้ให้เห็นโทษของการโกง รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกโตไปไม่โกง ซึ่งจะต้องอาศัยเวลาในการปลูกฝัง บ่มเพาะต้นกล้าให้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กโดยจะให้บรรจู้ไว้ตั้งแต่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อุดมศึกษาตลอดจนหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกันต่อกิเลส อบายมุข สิ่งชั่วร้ายอยู่เสมอ ทั้งนี้การโกงคือการไม่ซื่อสัตย์ ไม่สุจริต ไม่ตรงไปตรงมา ไม่รักษากฎกติกา ไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>➢ นอกจากการปลูกต้นไม้ในใจคนเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้ว วันเดียวกันนี้ยังเป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ คือ “ต้นรวงผึ้ง” เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ประจำรัชกาล ไม้มงคล ไม้มีค่า หรือต้นไม้ประจำจังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อความร่มรื่น ความสวยงาม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินในพื้นที่ป่าชุมชน ป่าในเมือง หรือพื้นที่ของตนเอง</p>	
<p>๒. การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ</p>	<p>ปัจจุบันสัญญาณด้านเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น จากตัวเลขล่าสุดใน ๓ เดือนแรกของปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยเติบโตจากช่วงเดียวกัน หรือ ๓ เดือนแรกของปีก่อนถึงร้อยละ ๔.๘ ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ดีที่สุด ใน ๒๐ ไตรมาสที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกสินค้าขยายตัวได้ถึงร้อยละ ๕ เนื่องมาจากประเทศคู่ค้าที่มีรายได้ และกำลังซื้อมากขึ้น สำหรับการใช้จ่ายในประเทศ การบริโภคขยายตัวได้ดี ร้อยละ ๓.๖ การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องเช่นกัน โดยไตรมาสนี้มีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ ๓.๑</p> <p>➢ การใช้จ่ายของเอกชนที่เติบโตได้ดีแสดงว่าเอกชนมีความเชื่อมั่น ส่วนหนึ่งมาจากความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่รัฐได้เร่งดำเนินการเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือของประเทศ อีกทั้งมาตรการสนับสนุนการลงทุนของ BOI ใน ๓ เดือนแรกของปี ๒๕๖๑ มีจำนวนโครงการที่ขอรับการสนับสนุน ๓๖๖ โครงการ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๒๗ โดยมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๐ เป็น ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสนใจที่จะลงทุนใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และอยู่ในพื้นที่ EEC มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วในไตรมาส ๑ ของปีนี้ ๒๕๙ โครงการการลงทุนในส่วนนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ดีขึ้น แต่เมื่อแล้วเสร็จดำเนินการได้ก็จะผลิตดอกออกผลให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว สามารถสร้างงานให้คนไทย ๑๕,๐๐๐ ตำแหน่ง จะมีการใช้วัตถุดิบในประเทศ ๕๑,๕๐๘ ล้านบาทต่อปี และสร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศไทยได้ถึง ๗๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะกลายเป็นรายได้ให้ประชาชนตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทางได้</p> <p>➢ การเติบโตในด้านการผลิต สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวถึงร้อยละ ๑๒.๘ ในไตรมาสแรกเป็นผลจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขยายตัวได้สูง คือร้อยละ ๑๕.๔ การขนส่งและการค้าขยายตัวประมาณร้อยละ ๗ ในส่วนภาคการเกษตร ผลผลิตทางการเกษตรขยายตัวดี แต่ราคาสินค้าเกษตรที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นทำให้รายได้ของเกษตรกรยังไม่ได้ดีขึ้นตามภาพรวมของเศรษฐกิจเท่าที่ควร</p>	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
๓. การปฏิรูปเศรษฐกิจ	<p>การลงทุนเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องมีระยะเวลาในการให้ผลผลิตที่แตกต่างกันไป แต่ในระหว่างนั้นเราต้องรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย แก้ปัญหาศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ สำหรับแนวทางรับมือกับปัญหาต่างๆ ในช่วงแรกของการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศนั้น รัฐบาลและ คสช. ได้ดำเนินการทั้งมาตรการระยะสั้น ที่จะเร่งช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ตั้งแต่ต้นทางคือการปรับปรุงการผลิตสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่า หาดตลาด ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการเงินเร่งด่วน ทั้งด้านสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ไปจนถึงปลายทางที่สำคัญก็คือการแก้ปัญหาหนี้สิน และสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย</p> <p>ส่วนมาตรการระยะยาว ที่จะเน้นการวางรากฐานสำคัญ คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) ด้านกายภาพ (๒) ด้านทักษะ (๓) ด้านกรอบความยั่งยืน <p>ตัวอย่าง แผนงาน และผลงานของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการเพื่อจะเชื่อมโยงส่วนกลางกับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ และเร่งกระบวนการกระจายรายได้และความเจริญได้ทั่วถึงมากขึ้น เช่น ด้านคมนาคมขนส่ง ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว และคาดว่าจะเห็นผลในปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่าง</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทางถนน โดยจะเชื่อมโยงฐานการผลิตที่สำคัญไปยังพื้นที่ต่างๆ และเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน ๒. โครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง โดยเพิ่มทางรถไฟทางคู่ พัฒนาขนาดรางมาตรฐาน ๔ เส้นทาง และเพิ่มรถไฟฟ้ามหานครเป็น ๑๑ เส้นทาง รวมถึงการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อม ๓ สนามบินนานาชาติของประเทศ คือ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ๓. โครงข่ายขนส่งทางน้ำ โดยจะเพิ่มท่าเรือน้ำลึกอีก ๖ แห่ง และพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มการเดินทางเรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล เชื่อมพัทยา - หัวหิน ๔. การให้บริการขนส่งทางอากาศ โดยจะเพิ่มท่าอากาศยานเบตง เพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานทั่วประเทศให้สามารถรองรับเที่ยวบินได้อีก ๓๒๐,๐๐๐ เที่ยวบิน และรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นกว่า ๗๐ ล้านคนต่อปี <p>ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่กำลังดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องไม่เพียงแต่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเท่านั้น รัฐบาลยังสร้างความประสานสอดคล้องกับ ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> (๑) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม เช่น โครงการเน็ตประชารัฐทุกหมู่บ้าน และโครงการระบบเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งเป็นระบบเคเบิลใต้น้ำ เส้นแรกเสมือนเป็นสะพานเชื่อมทางด้านโทรคมนาคม 	-

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>ระหว่างประเทศ ที่จะทำให้ประเทศไทยมีวงจรเชื่อมต่อโดยตรงไปยังประเทศที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่สำคัญของโลกไปยังประเทศอื่นๆ ซึ่งจะสามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐</p> <p>(๒) การออกกฎหมาย ซึ่งรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการกว่า ๖๐๐ ฉบับเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติแล้ว ๔๐๐ กว่าฉบับ</p> <p>(๓) การพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big data) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมิติต่างๆ จากทุกกระทรวง เช่น บัญชีผู้มีรายได้น้อย ๑๑ ล้านคน แรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ ๑.๓ ล้านคน เกษตรกร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง บัญชีนวัตกรรม OTOP และนักวิจัย</p>	
<p>๔. โครงการไทยนิยมยั่งยืน</p>	<p>กิจกรรมที่จะนำพารายได้กระจายสู่ท้องถิ่น “เศรษฐกิจระดับฐานราก” คือ โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” โดยมีโครงสร้างพื้นฐานหลักของประเทศ กฎหมาย ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นตัวเชื่อมในการบริหารจัดการและมีกลไกประชารัฐเป็นตัวขับเคลื่อนให้สอดคล้องกันในทุกระดับ ตัวอย่างการดำเนินงานใน ๒ เรื่องสำคัญ คือ</p> <p>๑. การแก้ปัญหาปากท้อง โดยการลงพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีประชาชนกว่า ๗ ล้านคน เข้าร่วม ๙๗ เวทีประชาคม ซึ่งผลการวิเคราะห์โครงการของหมู่บ้าน และชุมชน แห่งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทรวมทั้งสิ้น ๘๘,๔๐๐ โครงการ แบ่งการดำเนินการใน ๓ ลักษณะ คือ</p> <p>(๑) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประมาณ ๖๘,๐๐๐ โครงการ (๗๗ %)</p> <p>(๒) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางตรง ประมาณ ๑๒,๕๐๐ โครงการ (๑๔ %)</p> <p>(๓) การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ทางอ้อม เกือบ ๘,๐๐๐ โครงการ (๙ %)</p> <p>๒. การปฏิรูปภาคการเกษตร ได้รับงบประมาณจากงบกลาง ประมาณ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับพืช ปศุสัตว์ ประมง เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาศักยภาพให้ดีขึ้น คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมคิดเป็นมูลค่ากว่า ๖๓,๐๐๐ ล้านบาท มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ ๔.๓ ล้านราย</p> <p>นอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงาน ผู้สูงอายุ ในกรณีที่ประสงค์จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้ตั้งเป้าให้ผู้สูงอายุมีงานทำเพิ่ม ๓๙,๐๐๐ อัตรา โดยเฉพาะในชนบทผ่านวิสาหกิจชุมชน พร้อมมาตรการจูงใจให้องค์กรต่างๆ จ้างงานผู้สูงอายุ โดยสามารถ</p>	<p>สน.ปท.</p>

หัวข้อ	รายละเอียด	สำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง
	<p>นำรายจ่ายไปหักภาษีได้ถึง ๒ เท่า รวมทั้งพยายามเพิ่มจำนวนสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ</p> <p>ขณะเดียวกันรัฐบาลยังเตรียมพร้อมในด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในหลายรูปแบบ เช่น โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้ในทีเดียวกัน เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งมาตรการต่างๆ ถือเป็นดูแลผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมในทุกมิติด้วย</p> <p>จะเห็นว่าการปฏิรูปในภาพรวมของประเทศทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ดิจิทัล กฎหมาย ข้อมูลขนาดใหญ่จะเป็นส่วนสำคัญต่อการกระจายความเจริญและรายได้สู่ท้องถิ่น แต่อาจต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือกัน ต้องปรับตัว ปรับพฤติกรรม ให้สอดคล้องกับกระแสของโลก และแนวทางการพัฒนาประเทศอยู่เสมอ</p>	
๕. บทส่งท้าย	<p>สุดท้ายนี้ ขอฝากบทกลอนดังนี้</p> <p>จะมีไหม เมื่อไร ไทยสงบ ทุกคนพบ ความสุข ตามที่หวัง อย่าทำให้ ไทยทั้งชาติ ขาดพลัง สิ้นความหวัง หหมดสุข ให้ทุกคน</p> <p>ทั้งการเมือง บริหาร ต้องสานต่อ ให้เพียงพอ เพื่อประโยชน์ มหาศาล หากเน้นซ้ำ เกินไป จะเสียการ ให้ทุกท่าน ทุกคน นั้นสุขใจ</p> <p>ขอพี่น้อง ผองไทย ช่วยสร้างชาติ ป่าวประกาศ ร่วมใจ ไทยเข้มแข็ง ให้ยั่งยืน ดีเลิศ เกิดเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง บอกไป ห่วงใยจริง</p>	-

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์
กองวิชาการและแผนงาน
กรมการปกครอง